

**แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568**

นำเสนอเมื่อ : 25 ต.ค. 2567

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๐๔๕๓๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานของโครงการ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ รวมถึงเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและใช้เป็นเครื่องมือ ในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.bopp.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <http://www.obec.go.th> หรือตาม QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๒

แนวทางการดำเนินงานฯ ปี ๒๕๖๘



<https://bit.ly/4gYITKJ>

“เรียนดี มีความสุข”

ดาวนโหลด

- [หนังสือ](#)
- [เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน